

SARANROM RADIO @20

20 ปี วิทยุสารนรมย์ จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต



20 ปี วิทยุสารนรมย์

2561

วิทยุสารนรมย์อยู่คู่กับคนไทยมาครบ 20 ปี และจะยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตเนื้อหาดี ๆ รายการใหม่ ๆ และสร้างสรรค์รูปแบบการจัดรายการที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและรับรู้ถึงการต่างประเทศที่รอบรู้ ๆ ตัวเราได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เพื่อให้วิทยุสารนรมย์เป็น **"วิทยุภาคฤดูเพื่อประชาชน"** อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้คำขวัญที่ว่า **"ก้าวไกล เพื่อไทย กับโลก"**



วิทยุภาคฤดูเพื่อประชาชน วิทยุภาคฤดูเพื่อประชาชน วิทยุภาคฤดูเพื่อประชาชน



วิทยุภาคฤดูเพื่อประชาชน วิทยุภาคฤดูเพื่อประชาชน

2559

Saranrom Radio Live เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมา โดยเป็นการถ่ายทอดสดที่จะทำให้ผู้จัดรายการต่าง ๆ ของสถานีวิทยุสารนรมย์สามารถพูดคุยและโต้ตอบกับผู้ฟังผ่านทางออนไลน์ได้ นอกจากนี้ ยังมีมีการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ การประชุม การสัมมนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการต่างประเทศเข้าถึงการต่างประเทศได้ง่าย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงฯ ได้มากขึ้น

ส่วนหนึ่งของแท็บริชชี่ . . .



2556

Facebook Page

วิทยุสารนรมย์ได้เพิ่มช่องทางสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลโดยใช้ Facebook **"Saranrom Radio"** ซึ่งเพจนี้นำเสนอรายการ และสาระน่ารู้ต่าง ๆ รวมถึงคลิปวิดีโออีกมากมาย เพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟังสามารถเข้าถึงและติดตามข่าวสารด้านการต่างประเทศได้โดยสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น



ทีมงานวิทยุสารนรมย์ ในชุดบันทึกหน้าบ้าน ภาพตามสถานีของส่วน "วิทยุสารนรมย์" ใต้ ภาพตามสถานีของส่วน "วิทยุสารนรมย์" ใต้

เปิดตัวเว็บไซต์

2555

วิทยุสารนรมย์เปิดใช้งานเว็บไซต์ภายใต้ชื่อว่า **"saranrom.mfa.go.th"** เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจด้านการต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ โดยเว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลรายการของสถานีฯ ตารางการออกอากาศ สาระน่ารู้ต่าง ๆ วารสารวิทยุสารนรมย์ในรูปแบบ E-Book รวมถึงการรับฟังวิทยุในรูปแบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดจากการฟังวิทยุแบบดั้งเดิม


[YouTube Saranrom Radio](https://www.youtube.com/SaranromRadio)
[Facebook Saranrom Radio](https://www.facebook.com/SaranromRadio)
[@MFAThai](https://twitter.com/MFAThai)
[@mfa_thailand](https://www.instagram.com/mfa_thailand)



2530

บทบาทใหม่ของวิทยุเอเชียเสรี

เมื่อสงครามเย็นลดความรุนแรงลง วิทยุเอเชียเสรีจึงปรับเปลี่ยนบทบาทมามุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นมิตร ความเข้าใจอันดี และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้คนไทยทั้งในและต่างประเทศเข้าใจและให้การสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของไทย และเพื่อเป็นสื่อการรับรู้ต่อการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาลไทย ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ



ทีมงานวิทยุสารนรมย์ ในชุดบันทึกหน้าบ้าน ทีมงานวิทยุสารนรมย์ ในชุดบันทึกหน้าบ้าน ทีมงานวิทยุสารนรมย์ ในชุดบันทึกหน้าบ้าน ทีมงานวิทยุสารนรมย์ ในชุดบันทึกหน้าบ้าน ทีมงานวิทยุสารนรมย์ ในชุดบันทึกหน้าบ้าน

2541

ถือกำเนิด "วิทยุสารนรมย์"

สถานีวิทยุสารนรมย์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2541 เพื่อนำเสนอข่าวสารด้านการทูตและการต่างประเทศที่ถูกต้อง กึ่งตรงและฉับไว ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ สมัยใหม่และสาระบันเทิงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง เพื่อตอบสนองนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ และเป็นกระบอกเสียงของสังคมในการเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมอันดีงามของไทย วิทยุสารนรมย์จึงเปรียบเสมือนสะพานที่ทอดยาวเพื่อเชื่อมปฏิสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับประชาชน และในปีเดียวกันนี้ **"วารสารวิทยุสารนรมย์"** ได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นฉบับแรก คือ ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยมีเนื้อหาที่มาจากความร่วมมือของวิทยุสารนรมย์ ร่วมกับบทความที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านในประเด็นที่หลากหลาย

"กระทรวงการต่างประเทศได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ทลใตต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศเหล่านี้ พร้อมทั้งจะร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ เพื่อให้บริการด้านข่าวสารกับพี่น้องชาวไทยทั้งในและนอกประเทศ"

จากสุนทรพจน์ของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเปิดสถานีวิทยุสารนรมย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541

2511

ออกอากาศครั้งแรก



นางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในพิธีรับมอบสถานีวิทยุกระจายเสียงเอเชียเสรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2511



นางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในพิธีรับมอบสถานีวิทยุกระจายเสียงเอเชียเสรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2511

2508

จุดเริ่มต้นในนาม "วิทยุเอเชียเสรี"

ท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์โลกภายใต้ภาวะสงครามเย็น (Cold War) สถานีวิทยุเอเชียเสรีได้จัดตั้งขึ้นภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการกระจายเสียงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2508 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ และเผยแพร่อุดมการณ์ตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งส่งเสริมเสรีภาพของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการรายการของสถานีในระยะเริ่มแรก

สถานีวิทยุเอเชียเสรีเริ่มออกอากาศครั้งแรกภายใต้การดำเนินการของกองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กระจายเสียงผ่านคลื่นความถี่ AM 1575 kHz โดยกลุ่มผู้ฟังหลัก คือ คนไทยทั้งในและนอกประเทศ ภายใต้คำขวัญที่ว่า **"เซ็บบันในท่าทีเสรีในโลกทรรศน์"** โดยมีเป้าหมายหลักในการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบริเวณตอนใต้ของจีน และด้วยกำลังส่ง 1,000 กิโลวัตต์ ทำให้มีรัศมีการกระจายเสียงครอบคลุมได้ทั่วทุกมุมโลก